



Chuyến phát nhanh đi UAE
Việt Nam quốc gia Ả Rập Thống nhất

Chuyến phát nhanh đi Các Tiểu

Các Tiểu Vương quốc

Việt Nam quốc gia Ả Rập Thống nhất (cũng gọi là UAE, United Arab Emirates), là một quốc gia ở vùng Trung Đông nằm ở phía nam Bán đảo Ả Rập tại Tây Nam Á trên Vành đai Péc Xích, gồm bảy tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah và Umm al-Quawain. Trước năm 1971, các nước này được gọi là Các quốc gia ngọ ng bọ hay Oman ngọ ng bọ, có liên quan tới một số ngọ ng bọ thời kỳ 19 giữa Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và một số sheikh Ả Rập. Nó có biên giới chung với Oman và Ả Rập Saudi. Nước này rất giàu dầu mỏ.

Việt Nam và UAE chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 01/8/1993.

NEWTNT Express là đối tác hợp tác với nhiều hãng chuyến phát nhanh lớn nhất thế giới cung cấp các dịch vụ

[chuyến phát nhanh](#)

, vận chuyển hàng hóa, tài liệu và hàng hóa tới Việt Nam đi UAE.

Hàng năm chúng tôi vận chuyển thành một khối lượng rất lớn các loại hàng hóa đi UAE, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng lịch trình góp phần không nhỏ vào sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang kinh doanh tại UAE.

Với đội ngũ chuyên nghiệp, sự am hiểu sâu sắc về ngành hàng và các quy định hành vi lĩnh vực xuất nhập khẩu của UAE, chúng tôi cam kết sẽ mang đến những dịch vụ chuyến phát nhanh quốc tế đảm bảo nhất, sẵn sàng hợp tác và phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.

Các

[dịch vụ chuyến phát nhanh đi UAE](#)

:

Chuyến phát nhanh đi UAE: Thời gian từ 3 đến 4 ngày.

Chuyến phát chậm đi UAE: Thời gian từ 4 đến 6 ngày.

Chuyến phát hàng tốc đi UAE: Thời gian từ 3 đến 4 ngày, giao hàng vào buổi sáng tại các thành phố lớn của UAE.

Ưu thế dịch vụ chuyến phát nhanh quốc tế của chúng tôi:

Dịch vụ chính hãng UPS, rất uy tín, chuyên nghiệp và đảm bảo.

Hỗ trợ và miễn phí.

Dịch vụ trọn gói, nhận và giao tận nơi.

Hỗ trợ làm thủ tục hải quan hàng xuất, nhập.

Phí dịch vụ cực kỳ cạnh tranh.

Tra cứu thông tin vận chuyển qua internet, rất chuyên nghiệp và chính xác.

Hỗ trợ 24/24h.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ [vận chuyển phát nhanh đi UAE](#) quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ ngay.

CÔNG TY TNHH VIN TÔI VÀ TM NEWTNT TOÀN CẦU

Địa chỉ 1: P901 Khu B3 15 Tầng - Đô thị RESCO Phạm Văn Đồng - Hà Nội.

Địa chỉ 2: Số 2/55/381, Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Chi nhánh Thành phố Vinh

116 Đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 0382 240 720

Điện thoại: 04.3752 5466 - Hotline: 0974 21 6886

Email: hotronewtnt@gmail.com